

สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นำเสนอเมื่อ : 4 ม.ค. 2567

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางจිරนนท์ เพ่งพินิจ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจรัญ มลิินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ.

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ได้มีมติเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์
และให้นำความคิดเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น อภิปรายและพิจารณาร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดต่าง ๆ
ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (ว 18/2566)

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่อง โดยได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 มาพิจารณาในรายละเอียดของ (ร่าง) องค์ประกอบและตัวชี้วัดต่าง ๆ
โดยถี่ถ้วนและรอบคอบ เพื่อให้หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว มีความถูกต้อง ความโปร่งใส เป็นธรรม
มีตัวชี้วัดในการพิจารณาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับบริบทของสวนราชการ
ทำให้ครูสามารถย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [สำนักงาน ก.ค.ศ.](#)